



ประกาศเทศบาลตำบลคลองพลู

เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทุ่งกบิล-วัดเขาศิขมภูฏาวนาราม หมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองพลู

ด้วยเทศบาลตำบลคลองพลู อำเภอเขาศิขมภูฏาว จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการประมูล  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งกบิล-วัดเขาศิขมภูฏาวนาราม  
หมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองพลู ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 4,300 เมตร หนา 0.05 เมตร (ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบล  
คลองพลูกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

หมายเหตุ : “การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อ  
ได้รับแจ้งการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุญาตเงินเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอสงวนที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง”

ราคากลาง ของงานประมูลในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,313,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพัน  
บาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้ง  
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ / หรือ  
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นการจ้างของหน่วยการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่น
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,656,500 บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน  
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลคลองพลูเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 21 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ  
ถนนสายทุ่งกบิล-วัดเขาศิขมภูฏาวนาราม หมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาศิขมภูฏาว จังหวัดจันทบุรี

/กำหนดยื่น...

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ (ชั้น 2) และกำหนดเปิดซองประมูลในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.50 น. เป็นต้นไป และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสาร การประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายฟุ้งกบิล-วัดเขาคิชฌกูฏภวนาราม หมู่ที่ 5-6 ตำบลคลองพลู จำนวนเงิน 365,650 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจ้างในราคาชุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพลู ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3949-3556 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560



(นายสมชาย นาสวน)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพลู